
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

 ประเด็นสำคัญ 
     1. ขอความชัดเจนกฎหมาย 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ) 
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการหารือร่วมกับสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เมื่อวันที่ 
9 ต.ค.66 ว่า สมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงฯ ได้นำเสนอปัญหาและข้อเสนอ ต่อ สธ. ในฐานะผู้ประกอบการ ว่า ควรจะมี
การแยกเขียนสถานะกัญชา กัญชง ให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้นำข้อกำหนดหรือการควบคุมทางกฎหมายไปเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การทำธุรกิจต่อไป  
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) 
     - นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา และคณะ ยื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ
หารือเกี่ยวกับการออกกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ควบคุมพืชกัญชงและกัญชา ต้องการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันและ
สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมให้มากที่สุด  โดยออกกฎหมายหรือ พ.ร.บ.แยกพืชกัญชงและกัญชาออกจากกัน 
โดยให้พืชกัญชาเป็นพืชควบคุมพิเศษและใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงมีบทลงโทษที่รุนแรง ส่วนพืชกัญชงก็ออก
กฎหมายหรือประกาศเป็นมาตรการที่เด็ดขาด เรื่องการห้ามนำเข้าส่วนต่างๆ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ของต่างชาติ รวมถึงเป็นการช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย   
     สื่อที่นำเสนอ : facebook 
     - เพจ เขียนอนาคตกัญชาไทย  โพสต์ข้อความว่า สธ. ได้รับนัดให้เข้าร่วมประชุมหารือในวันที่ 12 ต.ค. 66 เวลา 13.00 น.
เพื่อพูดคุยแชร์ประสบการณ์ผลกระทบให้ สธ.ฟังโดยตรง 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

คณะกรรมการระบบสุขภาพแห่งชาติ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus) 
     - นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์ รพศ./รพท. กล่าวถึงการตั้งคกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ภายหลังเพจเฟ
ซบุ๊กสมาพันธ์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โพสต์ข้อความระบุ "บอร์ดสุขภาพฯ เป็นการฉีก สธ.เป็นชิ้นๆ การเงินอยู่ สปสช.พัฒนาคน
อยู่กับมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนอยู่กรมบัญชีกลาง ทำนโยบาย Super broad ลดอำนาจ รมต. และ ปลัดสธ." ว่า ที่ผ่านมา
องค์ประกอบที่พัฒนางานสาธารณสุข  มีการแยกเป็นส่วนๆ โดย สปสช.ดูเรื่องเงินงบประมาณ ก.สธ.ดูแลเรื่องการบริหาร   
ส่วนการกำหนดตำแหน่งกำลังคนด้านสาธารณสุขอยู่ที่ กพ. และเรื่องค่าตอบแทนอยู่ที่ก.คลัง ดังนั้น บทบาท สธ.ที่จะพัฒนา
งานสาธารณสุขกลายเป็นว่ามีส่วนค่อนข้างน้อย แล้วบอร์ดที่จะมาดูในภาพรวมจะมีทิศทางอย่างไร เพราะมีทั้งนักการเมือง มี
องค์ประกอบหลากหลาย เคยบอกว่างานสาธารณสุขควรจะเอาการเมืองออกไป จะเห็นว่าปัญหาหลายอย่างใน สธ.เป็นเรื่องที่
การเมืองเข้ามา ตอนนีเ้มื่อเดินหน้าแล้วสมาพันธ์ฯ คงต้องเฝ้าดูว่าบอร์ดนี้จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อระบบต่อภาพรวมหรือไม่ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, hfocus, news1live) 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ช้ีแจงว่า ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ ไม่ได้ลดอำนาจ สธ. คีย์แมนยังอยู่ที่ปลัด สธ. และเลขาธิการ 
สปสช. พรรคเพื่อไทยไม่ได้ครอบงำระบบ ประชาชนมอบอำนาจให้มาทำหน้าท่ี ขอให้วัดที่ผลงาน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     -นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา  เผย บอร์ดพัฒนาระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่วางแนวทางนโยบายสุขภาพ จะเน้นการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะการ
ยกระดับสิทธิบัตรทองหรือโครงการ 30 บาทพลัสของรัฐบาลที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีบทบาทในการ
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขนโยบายหากมีผลกระทบต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพ ในเชิงภาพรวมของประเทศ ก่อนที่
จะเสนอต่อครม. เพื่อให้จัดการในขั้นต่อไป ส่วนประเด็นรายชื่อบอร์ดฯ ถือว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสม และรวมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน แต่ยังไม่เห็นว่ามีกลุ่มวิชาชีพในชุมชนเข้าร่วม โดยเฉพาะนักสาธารณสุขชุมชน ซึ่งอาจตกหล่นหรืออาจมี
การพิจารณากันใหม่ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 

- 
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     -รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า เรื ่องระบบยาของประเทศไทยมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์โดย คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อเกิดปัญหาติดขัดจะให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขได้ทันที  ทั้งนี้สิ่งสำคัญของระบบยาคือจะทำอย่างไรให้ประชาชนไทยพึ่งตนเองได้ เพราะตอนนี้ประเทศ
ไทยมีการนำยาเข้ามากกว่า  70% ผลิตเองแค่ 30% เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินในอนาคตไม่น่าจะพึ่งตนเองได้ และต้องส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรเป็นยาเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วย   
การถ่ายโอน รพ.สต. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ  เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, hfocus) 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงข้อเสนอภาคประชาชนท่ีให้บอร์ดสุขภาพแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต.
แต่ รพ.สต.บางแห่งไม่พร้อม ทำให้คนไข้ต้องไปรักษารพช. และต้องใช้ใบส่งตัว ที่อาจไม่สอดรับกับนโยบายบัตรประชาชนใบ
เดียวรักษาทุกที่ ว่า ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ ยึดเงื่อนไขความสมัครใจ ความพร้อม และต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
การให้บริการ ต้องไม่รับผลกระทบ การถ่ายโอนที่ทำให้เครื่องไม้เครื่องมือขาดต้องไม่เกิดขึ้น ส่วนการบริหารจัดการกลไก  
จัดการตำแหน่งเป็นเรื่องการบริหาร ซึ่งต้องไม่เกี่ยวกับการบริการ ส่วนเรื่องต้องใช้ใบส่งตัวก็ต้องแก้ปัญหา โดยข้อมูลจะต้องมี
การเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าสังกัดหน่วยงานไหนการให้บริการประชาชนจะต้องเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการถ่ายโอน
หากจำเป็นและเป็นปัญหาก็อาจจะนำเข้าสู่บอร์ดสุขภาพแห่งชาติเพื่ออุดรอยรั่ว 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
    -นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เสนอนายสมศักดิ์ เทพสุ
ทิน รองนายกฯ ให้ตั้งอนุกรรมการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ใหม่ ย้ำต้องเป็นคนที่คุยกับ สธ. รู้เรื่องเพื่อให้การถ่ายโอนราบรื่น 
ส่วนบุคลากรไปแล้วร้องขอกลับ หมอชลน่านต้องช่วยเหลือ บอกแค่ไม่มีตำแหน่งให้ ถือว่าไม่เป็นธรรม 

 

รมว.สธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ทีวีช่อง NBT, thansettakij, mcot, 
tnn, inn, bangkokbiznews., fm91bkk, hfocus, ,,,, pptv, thecoverage) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวภายหลังผู้บริหารระดับสูง ว่า ที่ประชุมได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 
บาทพลัส ทั้ง 13 ประเด็น ซึ่งทุกประเด็นมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ ยกตัวอย่าง ประเด็นยาเสพติด/สุขภาพจิต พบว่า มี
การจัดตั้งตั้งมินิธัญญารักษ์แล้ว 35 จังหวัด เตรียมชี้แจงแนวทางฉีดวัคซีน HPV ก่อนคิกออฟทั่วประเทศ 1 พ.ย. จัดทำ
หลักเกณฑ์ Smart Hospital พร้อมรับการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกท่ี  

 

สธ.พร้อมดูแลแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, Radio- สวท.,ทีวีช่อง NBT,PPTV, mcot, postjung, bangkok-today, 
tnn, inn, thebangkokinsight, ch7, hfocus, js100)  
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุ รองรับการดูแลคนท่ีกลบั
จากประเทศอิสราเอล กลุ่มแรก 15 คน ในวันที่ 12 ต.ค.ว่า ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตไว้คัดกรอง
สุขภาพ อีกทั้งยังจัดเตรียมสถานพยาบาลรับส่งต่อไว้รองรับ คือ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี ส่วน รพ.ที่ดูแล
ด้านจิตใจจะมีสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รพ.ศรีธัญญา และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
      ด้าน นพ.สุรโชค รก.แทนรองปลัด สธ.กล่าวว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามี 4 คนท่ีมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งแจ้งว่า ไม่
ต้องการการดูแลอะไรมากมาย ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องโรคประจำตัว ในการตรวจคัดกรองทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจนั้น จะ
ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิเลย หากไม่มีปัญหาก็กลับภูมิลำเนาได้ 
 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, hfocus, newtv) 
    - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย เปิดไลน์สายด่วน 1323 สำหรับคนไทยในอิสราเอล 
ดูแลจิตใจในภาวะวิกฤต รับบริการได้ทันทีหรือนัดวันเวลา จะมีนักจิตวิทยาติดต่อกลับ พร้อมจัดทีม MCATT เยียวยาจิตใจ
ญาติผู้สูญเสียหรือยังรอคอยคนในครอบครัว ขอผู้ใกล้ชิดส่งต่อความรัก ความห่วงใย และไว้อาลัยอย่างเหมาะสม ช่วยป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต 

 

อย.เตือนอย่าซ้ือยาโอเซลทามิเวียร์ปลอม 
    สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ประชาชาติธ ุรกิจ , mcot, hfocus, newtv, thereporters, 
thecoverage, plewseengern, bangkokbiznews, fm91bkk, ch7) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า มีประชาชนร้องเรียนมายัง สธ. ถึงประเด็นยาปลอมระบาดหนักในภาคเหนือ 
โดยเฉพาะยาโอเซลทามิเวียร์ที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีกระแสข่าวว่าขาดแคลนยาดังกล่าวอย่างหนัก นั้น ได้สั่งการให้มีการ
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ตรวจสอบข่าวทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ได้มีการขาดแคลนยา โดยขณะนี้ ได้สั่งการให้องค์การเภสัชกรรมเร่งผลิตและ
กระจายไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว 
      นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการ อย. กล่าวเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อยาโอเซลทามิเวียร์ ที่มีการ
จำหน่ายในราคาแพง อย.ได้เร่งปราบปรามดำเนินคดี เชื่อเป็นยาปลอม ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ  
มอบโล่รางวัล สสจ.ท่ีมีผลงานดีเด่นในการขับเคลื่อนนโยบาย “2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสสจ. ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการขับเคลื่อน
นโยบายปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ภาพรวมให้บริการคัดกรองสุขภาพกว่า 8.1 ล้านคน 
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 838 แห่ง มอบผ้าอ้อมกว่า 23 ล้านชิ้น แว่นสายตากว่า 2.9 แสนราย และฟันเทียม รากฟันเทียมกว่า 5 
หมื่นราย 

 

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.แทนเลขาธิการ อย. ในโอกาส
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านบริหาร โดยม.มหิดลมอบรางวัลนี้ให้แก่ผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

 

กรมการแพทย์ ขานรับนโยบาย Quick win 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, thansettakij, thereporters, hfocus) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์  ประชุมวาระพิเศษร่วมกับผู้บริหารกรมการแพทย์ ขานรับ
นโยบาย Quick win 13 ประเด็น โดยกำหนดกิจกรรมพิเศษ (Event) ที่มีประโยชน์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงการบริการรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

กรมอนามัย เร่งขับเคลื่อนนโยบายปี 2567  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการมอบนโยบายกรมอนามัย ปี 2567 ว่า กรมอนามัย
ยังคงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพท่ีดี อยู่ในอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จึง
ประกาศนโยบายกรมอนามัย ประจำปี 2567 จำนวน 4 นโยบาย ดังนี ้ 1.Partnership 2.PP Excellence 3.HEALTH 
LITERCY 4.ENVIRONMENTAL HEALTH พร้อมขานรับ 11 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมี
สุขภาพดี  

 

กรมสุขภาพจิต เดินหน้า 8 ประเด็น รองรับนโยบาย สธ. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     -นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกรมสุขภาพจิต พร้อมมอบ
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปี 2567 รวม 8 ประเด็น ดังนี้ 1.สนับสนุนโครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติที่
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 2.ส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน 3.ดูแลสุขภาพจิตเชิงจิตสังคมสู่ระดับ
ชุมชน 4.เสริมสร้างความรอบรู้ เพิ่มความเข้าใจ ลดความขัดแย้งในสังคม 5.พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตใกล้บ้าน ใกล้ใจ  
6.ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง และผู้พยายามฆ่าตัวตาย 7.กลไกกฎหมายสุขภาพจิต 8.เร่งพัฒนา
ระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ 

 

โรคไข้หวัดนก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ข่าวสด, thekey-news, news1live, sondhitalk, hfocus) 
     - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีประเทศกัมพูชาพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดนก 
H5N1 เป็นรายที่ 3 ของประเทศ ว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ส่วนผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย 8 รายใน    
จ.ฉะเชิงเทรา ผลตรวจวินิจฉัยยืนยันเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้าน กรมฯ
มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตามด่านควบคุมโรคติดต่อชายแดนตามปกติ 

 

เทศกาลถือศีลกินเจ 
    สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า , ประชาชาติธุรกิจ , ผจก., MCOT NEWS FM 100.5, plewseengern, newtv, 
thereporters) 
    - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารเจ 
ให้ได้ทั้งบุญและเกิดประโยชน์ว่า ให้เลือกอาหารให้ครบ 5 หมู่ ชนิดอาหารหลากหลาย และถูกหลักโภชนาการ เน้นท่ีมีโปรตีน
เป็นส่วนประกอบ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม เพราะการทานอาหารรสเค็ม จะมีปริมาณของโซเดียมสูง หากทานมาก
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เกินไปเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคอ้วน ควรควบคุมการรับประทานอาหารเจ และ
ออกกำลังกาย เพื่อช่วยการเผาผลาญแป้งและน้ำตาลที่รับประทานมากขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ   
Line Official "overseamoph"  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews 
    - กรมการแพทย์ จัดทำ Line Official "overseamoph" เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้บริการทางการแพทย์
ทางไกล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสงครามที่ต้องการความช่วยเหลือ 

 

สร้างผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารปลอดภัย 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook Thai Today News) 
    - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย – บจก.ฟู้ดแพชชั่น แถลงข่าว Kick off พลิกโฉมสื่อ 
วีดิทัศน์อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ มีมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถนำหลักฐานที่ผ่านการอบรมเพื่อขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากอปท. 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน  เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, thairemark, anticrime.news, ch-
newsthailand, thailandnews.asia, lokwannee, hfocus) 
     -ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) กล่าวถึง กรณี  
เข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ออกกฎระเบียบป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากบริษัทบุหรี่และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ ตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ WHO เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน ตั้งคณะกมธ.วิสามัญ
พิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 ซึ่งมีชื่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่ 2 คน ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ ว่า ประธานสภาฯ ได้รับเรื่องและสั่งการให้นำเรื่องเข้าในที่
ประชุมคณะ กมธ.วิสามัญฯ ชุดดังกล่าว เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นปัญหาเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 หรือไม่ พร้อมกับพิจารณาการออกระเบียบใหม่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกิจยาสูบ 
 
 

 

เตือนกินดินระวังติดโรค 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, amarintv, postjung) 
     - อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์เตือนอันตรายพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับดนิเหนียวรัสเซีย หลังมีกระแสในโซเชียลซื้อมากนิ 
เนื่องจากไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการกินดินช่วยดูดซับสารพิษจากอวัยวะต่างๆ ทั้งนี้ยังไม่มีการตรวจวิเคราะห์จาก อย.หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขของไทยว่าไม่มีสารเคมี โลหะหนัก  

 

สิทธิประโยชน์กลุ่มพนักงานโรงงานหรือบริษัท 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, thecoverage) 
    - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เชิญชวนบริษัท/โรงงานที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป สมัครเข้าร่วมเป็น
หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดให้มีห้องพยาบาลและแพทย์/ พยาบาลให้บริการดูแลผู้ประกันตน 1 เตียง 
โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจกรรมสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และ
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อให้การจัดบริการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 


